



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
งานพัฒนานิเทศการและส่งเสริมการศึกษา โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๖๕

ที่ มทร.อีสาน ๑๔๐๐/๐๕๖๒ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้จากหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สำหรับผู้จบการศึกษา  
หลักสูตรระยะสั้นที่เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ)

สืบเนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยคณะได้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นมา และในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เริ่มมีผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรระยะสั้น เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย ในการนี้ เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนและการบันทึกผลเทียบโอนและผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓.๑.๔ และข้อ ๑๓.๒.๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขออนุมัติแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้จากหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สำหรับผู้จบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. คณะที่รับผู้จบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติ สามารถนำรายวิชาและกลุ่มวิชาที่สะสมหน่วยกิตไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิตมาเทียบโอนผลการเรียน เพื่อนับจำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรเพื่อการสำเร็จการศึกษาได้ ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร

๒. การบันทึกผลการเทียบโอนและผลการเรียน สำหรับรายวิชาและกลุ่มวิชาที่สะสมหน่วยกิตไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิต

๒.๑ รายวิชาและกลุ่มวิชาที่สะสมหน่วยกิตไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิต และได้รับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรปกติ จะไม่มีการคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เว้นแต่หลักสูตรที่มีองค์ความรู้วิชาชีพควบคุม โดยให้บันทึกหัวข้อ “หน่วยกิตเทียบโอน” หรือ “Transfer Credits” ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนผลการเรียนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา

๒.๒ กรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปกติ ให้บันทึกผลการเรียนตามระดับคะแนนตัวอักษรหรือแต่มีระดับคะแนนที่สอบได้ในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตให้

กรณีหลักสูตรปกติที่มีองค์วิชาซีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้นำระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบวิชาเรียนได้ มาคิดค่าระดับคะแนน เฉลี่ยประจำภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร โดยให้บันทึกระดับคะแนนตัวอักษร “น.ท.” (หน่วยกิตเทียบโอน) หรือ “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนท้ายของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในภาค การศึกษาแรกที่เทียบโอนผลการเรียนให้ ในใบแสดงผลการศึกษา

๒.๓ กรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนผลการเรียน ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน ความรู้และให้หน่วยกิตเข้าสู่หลักสูตรปกติได้ ให้บันทึกตามวิธีการประเมินผลการเทียบโอนความรู้ ไว้ส่วนท้าย ของรายวิชาที่เทียบโอนความรู้ให้ ในใบแสดงผลการศึกษา

กรณีหลักสูตรปกติที่มีองค์วิชาซีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการขอ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กำหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนความรู้ได้ เพื่อนำมา คิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร โดยให้บันทึก ตัวอักษร “น.ก.” (หน่วยกิตก่อนเรียน) หรือ “CPL” (Credits from Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายของรายวิชาใน ภาคการศึกษาแรกที่เทียบโอนความรู้ให้ ในใบแสดงผลการศึกษา

๓. การพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียน การบันทึกผลการเทียบโอนและผลการเรียน รายวิชาและกลุ่มวิชาที่สะสมหน่วยกิตไว้ในระบบธนาคารหน่วยกิตให้เป็นไปตามคณะกรรมการเทียบโอนผลการ เรียนกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*Signature*

*Signature*

(อาจารย์ ดร. จินณพัทธ์ โรจนวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

*Signature*

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

๗ 2 มิ.ย. 2567

หมายเหตุ : เหตุผลในการจัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้ เนื่องจากมีผู้จบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน และการบันทึกผลการเทียบโอนและผลการประเมิน ในใบแสดงผลการศึกษา และการ จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาให้เหมาะสม โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่ยังคง รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานพัฒนา วิชาการและส่งเสริมการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ จึงได้ร่วมหารือและจัดทำแนว ปฏิบัติการเทียบโอนความรู้จากหลักสูตรในระบบธนาคารหน่วยกิต สำหรับผู้จบการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่เข้า ศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย

อนุมัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

13 มิ.ย. 2567

*Signature*